
 

 

 

 

 
 

ประกาศสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลโจดมว่ง 
เรื่อง   เรียกประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลโจดมว่ง สมัยสามัญสมยัที ่2 ประจ าป ี2566 

............................................ 

 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  ได้มีมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2566 ระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2566 นั้น  

           อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และข้อ 20 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  สมัย-
สามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2566 ในวันที่ 27  มิถุนายน 2566 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ  วันที ่27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕66    

              
                 (นายวิจิตร  วิรุณพันธ์) 
                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลโจดมว่ง 
สมัยสามัญ สมยัที ่  2  ครัง้ที ่1 ประจ าป ี2566 

วนัที ่ 27  เดอืน มถิุนายน  พ.ศ. 2566  
ณ ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโจดมว่ง อ.ศิลาลาด จ.ศรสีะเกษ 

--------------------------- 
ผู้มาประชุม   จ านวน 10 คน     
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายวิจิตร   วิรุณพันธ์ ประธานสภา อบต.โจดม่วง วิจิตร    วริุณพันธ์ 
2 นายทองปุ่น  โถทอง รองประธานสภาฯ ทองปุ่น  โถทอง 
3 นายสมพงษ์  แสนโคตร เลขานุการสภาฯ สมพงษ์  แสนโคตร 
4 นายสวาท  แก่นสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สวาท   แก่นสาร 
5 นายสุดใจ  ลุนหล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สุดใจ   ลุนหล้า 
6 นางดวงจันทร์ วิรุณพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ดวงจันทร์ วิรุณพันธ์ 
7 นายทองคูณ  พรรษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ทองคูณ  พรรษา 
8 นายทรงศิลป์  บุญยัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ทรงศิลป์  บุญยัง 
9 นางมณีวรรณ  บุตศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 มณีวรรณ  บุตศรี 

10 นายสมจิตร   มายา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สมจิตร   มายา 

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  11 คน 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจักรพันธ์  เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง จักรพันธ์  เลาะหะนะ 
2 นายสวัสดิ์      นากรณ ์ รองนายก อบต.โจดม่วง สวัสดิ์     นากรณ ์
3 นายสงวน      ศรีสมุทร รองนายก อบต.โจดม่วง สงวน     ศรีสมุทร 
4 นายอุดม       จิตคติ เลขานุการนายก อบต.โจดม่วง อุดม      จิตคต ิ
5 นายสุริเยศร์   สุระโคตร ปลัด อบต.โจดม่วง สุริเยศร์   สุระโคตร 
6 นางสุฐิชา   มัธุรัตน์ ผอ.กองคลังรักษาราชการแทนปลัด อบต. สุฐิชา     มัธุรัตน ์
7 นางกัญญาณัฐ   กมล หัวหน้าส านักปลัด อบต. กัญญาณัฐ   กมล 
8 จ่าเอกวิชิต   จันเจริญ ผอ.กองสวัสดิการสังคม วิชิต      จันเจริญ 
9 นางสาวสุภาวดี   ปักอินทรี ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ สุภาวดี   ปักอินทรี 

10 นายอนุทัศน์  ก้อนค า นายช่างโยธารักษาการผอ.กองช่าง อนุทัศน์  ก้อนค า 
11 นางสาวกานต์ติมา  บุญเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กานต์ติมา  บุญเชิด 

 
เริ่มประชมุ เวลา 09.00 น. 
นายสมพงษ์   แสนโคตร     กราบเรียนท่านประธานสภา อบต.โจดม่วง สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาฯ       ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.โจดม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2566  บัดนี้ถึงเวลาประชุมแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.โจดม่วง 
ทุกท่านเข้าประจ าที่เพ่ือตรวจนับองค์ประชุม  การตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏ
ว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในต าแหน่งจ านวน 10 คน มาประชุม จ านวน   10  คน  

  ลาประชุมไม่มี ขาดประชุมไม่มี ถือว่าครบองค์ประชุมด าเนินการประชุมได้
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมมีจ านวน 10  คน  
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   ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมขอเชิญท่านประธานสภาอบต .โจด-
ม่วงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพ่ือเป็นสิริมงคลและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ     

  ท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
นายวิจิตร  วิรุณพันธ์       กระผมขอเปิดประชุมสภา อบต.โจดม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 วันที่  27  มิถุนายน  2566  เวลา 09.00 น.   

ณ ห้องประชุมสภา อบต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ เชิญเลขานุการสภาฯ 
แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สภา อบต.โจดม่วง ครับ 

นายสมพงษ์  แสนโคตร     อ่านระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ 

ระเบยีบวาระที ่๑   เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 
1.1  การโอน(ยา้ย)พนกังานสว่นต าบล 

นายวิจิตร  วิรุณพันธ์ เรียนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอแจ้งรายละเอียดการ 
ประธานสภาฯ   โอน(ย้าย)ของพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
 - กรณีพนักงานสว่นต าบลขอโอน(ย้าย)ไปด ารงต าแหน่งสงักดัอืน่ ได้แก่ 

1) นางสาวปิยะพร  อินธิแสง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ขอโอน
(ย้าย) ไปด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด ส านักปลัด อบต.
ด่าน อ.ราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 

 - กรณรีบัโอนมาด ารงต าแหนง่ ณ องค์การบรหิารสว่นต าบลโจดมว่ง 
   ได้แก่ 
     1) นายสุริเยศร์  สุระโคตร ปลัด อบต.รุ่งระวี อ.น้ าเกลี้ยงจ.ศรีสะเกษ 
 รับโอนมาด ารงต าแหน่ง ปลัดอบต.โจดม่วง มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 
    2) นางวรัญญา  อัปมานัง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต.ด่าน 

อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ รับโอนมาด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 

 ที่ประชุม  - รับทราบ 
 1.2 เลขานกุารสภาฯ ขอยืน่หนังสอืลาออกจากต าแหนง่ 
นายวิจิตร วิรุณพันธ์  ด้วยกระผมนายวิจิตร วิรุณพันธ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาฯ โจดม่วง ได้รับหนังสือจาก นายสมพงษ์  แสนโคตร แสดงความประสงค์ขอ 
 ลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง โดยให้มี 
 ผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป และจะขอยกไปในวาระที่ 3 
ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่2    เรื่องรับรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ 
2.1 เรื่องรบัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโจดมว่ง  
สมัยสามัญ สมยัที ่1 ครัง้ที ่1 ประจ าป ี2566 เมื่อวนัที ่ 21 กมุภาพนัธ ์
2566   

นายวิจิตร  วิรุณพันธ์    เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
ประธานสภา ฯ 
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นายทรงศิลป์  บุญยัง    กระผมนายทรงศิลป์  บุญยัง ประธานกรรมการตรวจรายงานการ 
ส.อบต.หมู่ 7  ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง   

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 33 
วรรคหนึ่งแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจดูอีกครั้ง 

นายวิจิตร  วิรุณพันธ์    ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ไดต้รวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
ประธานสภา ฯ  ครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

ด้วยครับ 
มติที่ประชุม     มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลโจดม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    3.1 ญตัต ิ เรือ่งการพิจารณาให้ความเหน็ชอบรา่งแผนพฒันาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบบัเพิ่มเตมิ  ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2566 
นายวิจิตร  วิรุณพันธ์   ขอเชิญท่านนายก อบต.โจดม่วง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ   ได้พิจารณาครับ 
นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ  เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตาม 
นายก อบต. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ก าหนดไว้ว่า “คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาที่เพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถ่ินที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย” 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  โจดม่วงได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 แล้ว จึงขอเสนอร่างแผนฯ ฉบับดังกล่าว
ให้แก่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงได้ พิจารณาร่วมกัน ส่วน
รายละเอียดขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงครับ 

น.ส.กานต์ติมา  บุญเชิด   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นักวิเคราะห์ฯ  ดิฉันขออนุญาตแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 

2570) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนโจดม่วง ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ไปแล้ว นั้น 
เนื่องจากพบว่าสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ต าบล       
โจดม่วงได้มีการเปลี่ยนแปลงไป คณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีนโยบายในการ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของ
ประชาชน  ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนอัน
เนื่องมาจากสภาพปัญหาต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน   
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ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง จึงได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 22 ขอให้ทุกท่านได้ดูตามเอกสารที่แจกให้เพื่อประกอบการพิจารณาค่ะ 

ที่ประชุมสภา   ได้พิจารณาและมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง 
นายวิจิตร วิรุณพันธ์   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือซักถามหรือไม่อย่างไร 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม    - ไม่มี 
นายวิจิตร วิรุณพันธ์  หากไม่มีท่านใดสงสัยหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีก ดิฉันขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ด้วยครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ      9   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
   ลาประชุม  -   ท่าน 
   งดออกเสียง       1   เสียง(ประธานสภาฯ)  

3.2  ญตัต ิเรือ่งการโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  
ในหมวดงบลงทุนโดยการโอนเพิม่ โอนลด ทีท่ าใหล้กัษณะ ปริมาณงาน 
คุณภาพเปลีย่นหรอืโอนไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ 

 3.2.1 หมวดคา่ครภุัณฑ์  จ านวน  5  รายการ  
นายวิจิตร  วิรุณพันธ์        ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงชี้แจงเหตุผลและ
ประธานสภาฯ   ความจ าเป็นครับ 
นายจักรพันธ์  เลาะหนะนะ       เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
 ข้อ 27 การโอนเงินในงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน

เพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ รายละเอียดดังนี้  

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โดยขอโอนลดจากงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2566 จากรายการที่คาดว่าจะเหลือจ่าย ทั้งนี้เพื่อการให้การบริหาร 
งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด รายละเอียดดังนี้ 
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รายการที ่1 เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรบังานส านักงาน จ านวน 1 เครือ่ง (ส านักปลดั) 

รายการโอนลด (-) 
รายการโอนเพิม่/โอนไปตั้งจา่ยเปน็

รายการใหม ่
จ านวนเงนิทีโ่อนเพิ่ม (+) 

ส านักปลัด 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ป ร ะ เ ภ ท   ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์ 
รายการ เครื่ องคอมพิว เตอร์  ส าหรับงาน
ส านักงาน *(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 17,000 บาท (ก าหนดราคาและ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ต า ม เ ก ณ ฑ์ ร า ค า ก ล า ง แ ล ะ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564) 
โอนลด(-) 17,000 บาท 

ส านักปลัด 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ 
รายการ  จัดซื้ อ เครื่ องคอมพิว เตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน *(จอแสดงภาพไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)ราคา 20,000 บาท 
(ก าหนดราคาและคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนมีนาคม 2566) 

(+) 17,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(+) 3,000 
ส านักปลัด 
แผนงาน งบกลาง 
งาน งบกลาง 
งบกลาง 
หมวด งบกลาง 
ประเภท เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น ฯลฯ 
ตั้งไว้ 400,083 บาท 
โอนลด(-)3,000 
รวมโอนลด (-) 20,000 รวมโอนเพิม่      (+) 20,000 
 

เหตุผล/ความจ าเป็น 
เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ท าให้คุณลักษณะและราคาของเครื่อง
คอมพิวเตอร์มีการปรับเปลี่ยน จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ิมเติม
เพ่ือให้สามารถจัดซื้อได้ตามท่ีก าหนดไว้ 

นายวิจิตร วิรุณพันธ์   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือซักถามหรือไม่อย่างไร หากไม ่
ประธานสภาฯ   มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ       9   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
  ลาประชุม  -    คน 
  งดออกเสียง       1   เสียง (ประธานสภาฯ) 
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รายการที่ 2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

รายการโอนลด (-) 
รายการโอนเพิม่/โอนไปตัง้จา่ยเปน็

รายการใหม ่
จ านวนเงนิทีโ่อนเพิม่ (+) 

ส านักปลัด 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
รายการ เครื่องพิมพ์ Multifuncthion แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 
7,500 บาท(ก าหนดราคาและคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดอืนธันวาคม 2564) 
โอนลด(-) 7,500 บาท 

ส านักปลัด 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ 
รายการ เครื่องพิมพ์ Multifuncthion 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) ราคา 8,000 
บาท(ก าหนดราคาและคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 
2566) 

(+) 7,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(+) 500 ส านักปลัด 
แผนงาน งบกลาง 
งาน งบกลาง 
งบกลาง 
หมวด งบกลาง 
ประเภท เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น ฯลฯ 
ตั้งไว้ 400,083 บาท 
โอนลด(-)500 
รวมโอนลด (-) 8,000 รวมโอนเพิม่      (+) 8,000 
 

เหตุผล/ความจ าเป็น 
เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ท าให้คุณลักษณะและราคาของเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) มีการ 
ปรับเปลี่ยนขึ้นราคา จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือให้
สามารถจัดซื้อได้ตามท่ีก าหนดไว้ 

นายวิจิตร วิรุณพันธ์   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือซักถามหรือไม่อย่างไร หากไม ่
ประธานสภาฯ   มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ       9   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
  ลาประชุม  -    คน 
  งดออกเสียง       1   เสียง (ประธานสภาฯ) 

จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
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รายการที่ 3 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

รายการโอนลด (-) 
รายการโอนเพิม่/โอนไปตั้งจา่ยเปน็

รายการใหม ่
จ านวนเงนิทีโ่อนเพิ่ม (+) 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
แผนงาน การศึกษา 
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
รายการ  เครื่องคอมพิว เตอร์  ส าหรับงาน
ส านักงาน *(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 17,000 บาท (ก าหนดราคาและ
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564) 
โอนลด(-) 17,000 บาท 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
แผนงาน การศึกษา 
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ 
รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน *(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)ราคา 20,000 บาท (ก าหนดราคา
และคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลั กษณะพื้ น ฐ านการจั ดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิว เตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนมีนาคม 2566) 

(+) 17,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(+) 3,000 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
แผนงาน งบกลาง 
งาน งบกลาง 
งบกลาง 
หมวด งบกลาง 
ประเภท เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น ฯลฯ 
ตั้งไว้ 400,083 บาท 
โอนลด(-)3,000 
รวมโอนลด (-) 20,000 รวมโอนเพิม่      (+) 20,000 

เหตุผล/ความจ าเป็น 
เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ท าให้คุณลักษณะและราคาของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานมีการปรับเปลี่ยน จึงมีความจ าเป็นต้องโอน
งบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถจัดซื้อได้ตามท่ีก าหนดไว้ 

นายวิจิตร วิรุณพันธ์   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือซักถามหรือไม่อย่างไร หากไม ่
ประธานสภาฯ   มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ       9   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
  ลาประชุม  -    คน 
  งดออกเสียง       1   เสียง (ประธานสภาฯ) 

จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
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รายการที่ 4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

รายการโอนลด (-) 
รายการโอนเพิม่/โอนไปตั้งจา่ยเปน็

รายการใหม ่
จ านวนเงนิทีโ่อนเพิ่ม (+) 

กอง การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
แผนงาน การศึกษา 
งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ตั้งไว้ 4,000 บาท 
(ก าหนดราคาและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564) 
โอนลด (-)4,000 

กอง การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
แผนงาน การศึกษา 
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
ตั้งไว้ 4,100 บาท (ก าหนดราคาและ
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
มีนาคม 2566) 

 

(+) 4,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(+) 100 
 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
แผนงาน งบกลาง 
งาน งบกลาง 
งบกลาง 
หมวด งบกลาง 
ประเภท เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น ฯลฯ 
ตั้งไว้ 400,083 บาท 
โอนลด (-) 100 
รวมโอนลด(-) 4,100 รวมโอนเพิม่ (+)4,100 

เหตุผล/ความจ าเป็น 
เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ท าให้คุณลักษณะและราคาของเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) มีการปรับเปลี่ยน จึงมี
ความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถจัดซื้อได้ตามที่ก าหนด
ไว้ และเดิมได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา แต่เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โจดม่วงมีความจ าเป็นต้องใช้
เครื่องพิมพ์ฯ จึงขอโอนไปตั้งจ่ายใหม่ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 

นายวิจิตร วิรุณพันธ์   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือซักถามหรือไม่อย่างไร หากไมมี่ 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ       9   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
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  ลาประชุม  -    คน 
  งดออกเสียง       1   เสียง (ประธานสภาฯ) 

จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

รายการที ่5 จกัรคอม้า (กุน๊กระบอก) กะโหลกใหญ ่(มอเตอร ์750 w) (กองสวสัดิการสงัคม) 

รายการโอนลด (-) 
รายการโอนเพิม่/โอนไปตัง้จา่ยเปน็ 

รายการใหม ่
จ านวนเงนิทีโ่อนเพิม่ (+) 

กองสวสัดกิารสงัคม 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน 
รายการ จักรเย็บตะกุยไดเร็ค (มอเตอร์ 750 w) 
- ค่าจัดซื้อจักรเย็บตะกุยไดเร็ค (มอเตอร์ 750 
w) จ านวน 1 ตัว ราคา 30,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
1. สามารถเย็บผา้หนาหรือหนังได้ 
2. เพลาเดี่ยวไร้รอยต่อเสียงเงียบ 
3. มีหลอดไฟ LED ส่องสว่าง ปรับได้ 3 ระดับ 
4. มีล้อหมุนระบายความร้อน 
5. ใช้จาระบีหล่อลืน่ 
 (ก าหนดราคาตามท้องตลาดเนือ่งจากไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
โอนลด (-) 30,000 บาทถ้วน 
 

กองสวสัดกิารสงัคม 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน 
รายการ จักรคอม้า (กุ๊นกระบอก) กะโหลก
ใหญ่ (มอเตอร์ 750 w) 
- ค่าจัดซื้อจักรคอม้า(กุ๊นกระบอก)กะโหลก
ใหญ่ (มอเตอร์ 750 w) จ านวน 1 ตัว ราคา 
32,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
1. ฐานคอนอน 
2. ความกว้างตะเข็บสงูสุด 6 มลิลิเมตร 
3. ยกตีนผีสูงสดุ 9.6 มิลลิเมตร,ดันเข่า 14 
มิลลิเมตร 
4. ความเร็วรอบสูงสุด 3,000 รอบต่อนาท ี
5. มอเตอร์ 750 วัตต์ 
6. แรงดันฟ้า 220 โวลท์ 50-60 Hz 
(ก าหนดราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

(+)30,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(+)2,000.- 

กอง สวัสดิการสงัคม 
แผนงาน งบกลาง 
งาน งบกลาง 
งบกลาง 
หมวด งบกลาง 
ประเภท เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น ฯลฯ 
ตั้งไว้ 400,083 บาท 
โอนลด (-) 2,000 บาท 
รวมโอนลด (-)32,000 บาท รวมโอนเพิม่ (+)32,000 

เหตุผล/ความจ าเป็น 
  เนื่องจากจักรเย็บตะกุยไดเร็ค (มอเตอร์ 750 w) ที่ตั้งไว้เดิม 
นั้น เมื่อกลุ่มอาชีพน ามาทดลองใช้จริงแล้ว  ไม่สามารถใช้งานได้ 
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ครอบคลุมตามเนื้องาน  กลุ่มอาชีพจึงขอให้เปลี่ยนคุณสมบัติของจักร
เป็นจักรคอม้า (กุ๊นกระบอก) กะโหลกใหญ่ (มอเตอร์ 750 w) เพราะ
สามารถใช้งานได้หลายแบบ มีความครอบคลุมการตัดเย็บทั้งผ้า 
กระเป๋าและงานเสื่อกก คณะ-ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานกลุ่มอาชีพ
ได้หารือกันแล้ว เห็นสมควรให้จัดซื้อจักรคอม้า (กุ๊นกระบอก) กะโหลก
ใหญ่ (มอเตอร์ 750 w) เพ่ือสนับสนุนกลุ่มอาชีพตัดเย็บต่าง ๆ ให้
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก  คุ้มค่าใช้งานได้จริง 

นายวิจิตร วิรุณพันธ์   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือซักถามหรือไม่อย่างไร  หากไม่ม ี
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ       9   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
  ลาประชุม  -    คน 
  งดออกเสียง       1   เสียง (ประธานสภาฯ) 

จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

  3.2.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 
รายการที ่1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  บา้นครัง่น้อย  หมู ่6 ซอยเยน็จติร (กองชา่ง) 

รายการโอนลด (-) 
รายการโอนเพิม่/โอนไปตัง้จา่ยเปน็ 

รายการใหม ่
จ านวนเงนิทีโ่อนเพิม่ (+) 

กองชา่ง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
รายการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า บ้านครั่งน้อย หมู่ 6 
คุ้มทิศตะวันตก  
โอนลด (-) 183,000 บาท 
 

กองชา่ง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านคร่ังน้อย  หมู่ 6 ซอยเย็น
จิตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 99 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.20 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.โจดม่วงก าหนด)  งบประมาณ 
183,000 บาท  
 

(+)183,000 

รวมโอนลด (-)183,000 บาท รวมโอนเพิม่ (+)183,000 

เหตุผล/ความจ าเป็น 
    เนื่องจากประชาชนผู้ใช้ถนนซอยเย็นจิตร บ้านครั่งน้อย หมู่ 6 มี 
 ความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งในการใช้ถนนในช่วงฤดูฝน เพราะมีน้ าท่วมขัง 
ชื้นแฉะ  จึงได้ประชุมปรึกษาหารือและลงมติในที่ประชุมประชาคมขอเปลี่ยน 
จากโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า บ้านครั่งน้อย หมู่ 6 คุ้ม
ทิศตะวันตก งบประมาณ 183,000 บาท เป็นโครงการก่อสร้างถนน 
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คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านครั่งน้อย  หมู่ 6 ซอยเย็นจิตร งบประมาณเท่าเดิม 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน คณะผู้บริหารเห็นว่า
งบประมาณจ านวนดังกล่าว ได้ถูกจัดสรรให้บ้านครั่งน้อยหมู่ 6 อยู่แล้ว ไม่
กระทบค่าใช้จ่ายอื่น จึงเห็นสมควรโอนงบประมารไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
งบประมาณเท่าเดิม 

นายวิจิตร วิรุณพันธ์   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือซักถามหรือไม่อย่างไร  หากไม่ม ี
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ       9   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
  ลาประชุม  -    คน 
  งดออกเสียง       1   เสียง (ประธานสภาฯ) 

จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

รายการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู่น้อย  หมู่ 9 สายรอบหมู่บ้าน (กองช่าง) 

รายการโอนลด (-) 
รายการโอนเพิม่/โอนไปตัง้จา่ยเปน็ 

รายการใหม ่
จ านวนเงนิทีโ่อนเพิม่ (+) 

กองชา่ง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
รายการ  โครงการก่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดู่น้อย  หมู่ 9  ซอยบ้าน
นายสง่า 
 
 
 
โอนลด 101,000 บาท 
 

กองชา่ง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านดู่น้อย หมู่ 9  สายรอบ
หมู่บ้าน  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.โจดม่วงก าหนด)  งบประมาณ 
101,000 บาท (กองช่าง) 
 

(+)101,000 

รวมโอนลด (-) 101,000 บาท รวมโอนเพิม่ (+)101,000 

เหตุผล/ความจ าเป็น 
    เนื่องจากประชาชนบ้านดู่น้อย หมู่ 9 ได้มีมติในที่ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยบ้านนายสง่าไปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรอบหมู่บ้าน  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาทั้ง
หมู่บ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป โดยเห็นว่าจะมีความคุ้มค่ากว่าการน า
งบประมาณไปก่อสร้างถนนสายเดิมซึ่งมีผู้สัญจรไป-มาจ านวนไม่มาก คณะ
ผู้บริหารจึงเห็นสมควรพิจารณาด าเนินการตามมติประชาคมของชาวบ้านดู่น้อย 
หมู่ 9  
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นายวิจิตร วิรุณพันธ์ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือซักถามหรือไม่อย่างไร  หากไม่ม ี
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ       9   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
  ลาประชุม  -    คน 
  งดออกเสียง       1   เสียง (ประธานสภาฯ) 

จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

  3.2.3 ญัตติ เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น 
นายวิจิตร  วิรุณพันธ์   จากที่ได้แจ้งไว้ในวาระที่ 1 ว่านายสมพงษ์  แสนโคตร ได้ยื่นหนังสือ
แสดงประธานสภาฯ ความประสงค์ลาออกจากต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจ
ดม่วง โดยยื่นหนังสือลาออกในวันที่  26  มิถุนายน  2566  และให้มีผลวันที่ 1 
กรกฎาคม  

2566 ท าให้ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงว่างลง 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเลือกเลขานุการสภาฯ เพ่ือท าหน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมาย 
 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายสมพงษ์  แสนโคตร  เรียนที่ประชุมสภาที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเลขานุการสภาฯ ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 ข้อ18 

“ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่ น 
ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรูค้วามสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถ่ิน 
  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น” 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
นายวิจิตร  วิรุณพันธ์  ต่อไปจะด าเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาฯทุกท่าน  เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภา ฯ พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นายทรงศิลป์  บุญยัง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายทรงศิลป์  บุญยัง  
ส.อบต.หมู่ 7   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง หมู่ 7  ขอเสนอนายสุริเยศร์

   สุระโคตร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง เป็นเลขานุการสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงครับ 

นายวิจิตร  วิรุณพันธ์  ขอผู้รับรอง 2 คนด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายทองปุ่น  โถทอง กระผมนายทองปุ่น  โถทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส.อบต. หมู่ 8   โจดม่วง หมู่ 8 รับรองครับ 
นายสุดใจ   ลุนหล้า กระผมนายสุดใจ  ลุนหล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจด- 
ส.อบต. หมู่ 2   ม่วง หมู่ 2 รับรองครับ 
นายวิจิตร  วิรุณพันธ์  ขอถามท่านสุริเยศร์  สุระโคตร ท่านยินดีรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายสุริเยศร์  สุระโคตร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงที่เคารพ  
ปลัด อบต.โจดม่วง  กระผมนายสุริเยศร์  สุระโคตร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงยินดีรับครับ 
นายวิจิตร  วิรุณพัณธ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะ 
ประธานสภาฯ  เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงอีกหรือไม่ ผมจะนับ 1-3  

 นะครับ(ประธานสภาฯ นับ1-2-3 ) ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอนะครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14 บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อ
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 
เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโจดม่วงเพียงท่านเดียว คือ นายสุริเยศร์   สุระโคตร ขอแสดง
ความยินดีกับท่านสุริเยศร์ สุระโคตรครับ    

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ 
     - ไม่มี 
นายวิจิตร   วิรุณพันธ์  ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกผมขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 

ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
 
                          (ลงชื่อ)     สมพงษ์   แสนโคตร     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                  (นายสมพงษ์  แสนโคตร) 

                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 

                        (ลงชื่อ)   ทรงศิลป์   บุญยัง    ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                       (นายทรงศิลป์    บุญยัง) 

                       (ลงชื่อ)  ทองคูณ   พรรษา   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                       (นายทองคูณ   พรรษา) 

                      (ลงชื่อ)   มณีวรรณ   บุตศรี  กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                       (นางมณีวรรณ  บุตศรี) 

การรับรองรายงานการประชุม 

     ............................................................................................................................. .................................. 

              วิจิตร  วิรุณพันธ์ 
                                            ( นายวิจิตร  วิรุณพันธ์) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 



 

 

 

 

 
 

ประกาศสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลโจดมว่ง 
เรื่อง   รบัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโจดมว่ง 

............................................ 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  ได้นัดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕66  ในวันที่  27  มิถุนายน  ๒๕66  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 /2566 นั้น 

             บัดนี ้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว  
ในการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566  

  ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓  วรรค ๔ จึงประกาศรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงทีม่ีมติรับรองแล้วให้ทราบโดยทั่วกัน    

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ  วันที่  15  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕66  

              
                 (นายวิจิตร  วิรุณพันธ์) 
                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


